



ข่าว เพื่อสื่อมวลชน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
กลุ่มสารนิเทศและงานร้องเรียน

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข
ก.ตัวหนังสือ ๑.๕๐๐ จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0 2590 7123, 7117 โทรสาร. 0 2591 8474

สธ. ส่งเสริมผู้ประกอบการที่รับผิดชอบต่อผู้บริโภค จำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ ด้วยผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ประเดิมตรวจห้างเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ

สธ. รุกตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ ประเดิมที่ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ภายในห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ ซูเป็นห้างตัวอย่างที่รับผิดชอบต่อสังคม คำนึงถึงสุขภาพของผู้บริโภค เลือกรับผลิตภัณฑ์อาหาร ที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน โดยเฉพาะมีระยะเวลาการบริโภคที่นานจัดใส่ในกระเช้า สนับสนุนให้ซูเปอร์มาร์เก็ต อื่นๆ ร้านชำ ร้านสะดวกซื้อ ปฏิบัติตาม เพื่อมอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนชาวไทยมีความสุขดีถ้วนหน้า ย้ำ ! หากตรวจพบผลิตภัณฑ์อาหารหมดอายุในกระเช้า ที่มีสิ่งที่น่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพเจ็บปวยอยู่ จะเข้าข่ายเป็น อาหารไม่บริสุทธิ์ มีโทษจำคุกหรือปรับสูงสุดถึง 2 หมื่นบาท อีกทั้ง ขอให้ผู้จำหน่ายหลีกเลี่ยงเครื่องคั้นที่ผสม แอลกอฮอล์ ไม่ควรมียัตถุอันตราย ยา หรือเครื่องสำอาง รวมในกระเช้าเดียวกัน อยากรีก็ตาม ขอส่งเสริมผู้บริโภค ให้มอบกระเช้าสุขภาพที่กระทรวงสาธารณสุขจัดทำขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้รับ

นายวิชาญ มินชัยนันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาล ปีใหม่ ผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมซื้อผลิตภัณฑ์อาหารมาจัดเป็นกระเช้าของขวัญปีใหม่ อาทิ อาหารกระป๋อง ผลไม้กระป๋อง ขนมหัก ก็ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปต่างๆ นม ชา กาแฟ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ข้าวกล้อง รวมทั้งสมุนไพรต่างๆ โดย ห้างสรรพสินค้า สหกรณ์ ซูเปอร์มาร์เก็ตหลายแห่ง หรือแม้แต่ตามร้านค้าขายของชำทั่วไป ก็สนองความต้องการ ของผู้บริโภคด้วยการจัดกระเช้าของขวัญดังกล่าวเตรียมไว้จำหน่าย ในวันที่ (4 ธันวาคม 2551) ตน และเลขาธิการฯ อย. ได้นำทีมเจ้าหน้าที่ อย. พร้อมด้วยหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร (Mobile Unit) ออกตรวจ กระเช้าของขวัญปีใหม่ ประเดิมที่ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาแจ้งวัฒนะ เป็นแห่งแรก โดยได้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารทุกชนิดที่ใส่ในกระเช้า ปรากฏว่า ไม่พบผลิตภัณฑ์อาหารที่หมดอายุ หรือใกล้ หมดอายุ หรือเป็นอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ บรรจุในกระเช้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เลือกผลิตภัณฑ์ที่มี ระยะเวลาหมดอายุที่นาน สามารถเก็บไว้บริโภคได้ จึงนับได้ว่าห้างดังกล่าว ให้ความสำคัญและมีความรับผิดชอบต่อ สังคมและผู้บริโภค ดังนั้นจึงเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ซูเปอร์มาร์เก็ตอื่นๆ ร้านชำ ร้านสะดวกซื้อปฏิบัติตามในสิ่งที่ ถูกต้องมีความใส่ใจถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค เพื่อให้ประชาชนผู้บริโภคมั่นใจยิ่งขึ้นในการจัดซื้อกระเช้าเพื่อ เป็นของขวัญปีใหม่แก่คนที่รัก หรืออาจมอบของขวัญปีใหม่ด้วยกระเช้าสุขภาพจากกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้ คัดเลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ ที่ได้มาตรฐานสากล โดยผลิตจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมา จัดเป็นชุดของขวัญ ในรูปแบบกระเช้าสุขภาพสำเร็จรูป เป็นการส่งเสริมสมุนไพรไทยอีกทางหนึ่งด้วย

นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เลขาธิการฯ อย. กล่าวเสริมว่า หากได้รับการร้องเรียนจากผู้บริโภคว่า พบ ผลิตภัณฑ์หมดอายุในกระเช้า จะดำเนินคดีกับผู้จำหน่ายอย่างเข้มงวด ในกรณีจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารหมดอายุ ที่มีสิ่งที่น่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพเจ็บปวยอยู่ จะเข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ อาจถูกระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท และหากพบว่าผลิตภัณฑ์อาหารแสดงฉลากไม่ถูกต้องมีโทษปรับถึง 3 หมื่นบาท แต่ หากไม่ปฏิบัติตาม นอกจากจะถูกรดำเนินคดีตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ยังถูกลงโทษทางสังคม โดย อย. จะเผยแพร่ ชื่อร้านค้าที่กระทำผิดต่อผู้บริโภค ซึ่งทำให้เสียภาพลักษณ์ของบริษัท และขาดความน่าเชื่อถือได้ในส่วนของ ผู้บริโภค หากพบการจำหน่ายกระเช้าที่มีผลิตภัณฑ์อาหารหมดอายุ ขอให้แจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. โทร. 1556 หรือที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด